

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng năm 2022

Kính gửi: HĐND huyện Quảng Điền.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng năm 2022, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Tình hình an ninh chính trị

1.1. Hoạt động của các đoàn Lâm thời, Việt kiều về trên địa bàn với mục đích đánh giá các dự án đã tài trợ trước đây và tập huấn nâng cao nhận thức cho người cao tuổi trong rủi ro thiên tai; số Việt kiều về trên địa bàn với mục đích thăm thân. Qua công tác nắm tình hình và theo dõi hoạt động chưa phát hiện có các hoạt động xâm phạm ANQG¹.

1.2. Tình hình an ninh chính trị nội bộ ổn định. Chưa phát hiện có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chưa phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, gây mất đoàn kết nội bộ cũng như hoạt động đê lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước ra bên ngoài. Nhìn chung, nội bộ các chi, đảng bộ cơ bản ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu mâu thuẫn hay khiếu kiện phức tạp liên quan đến phẩm chất, năng lực cán bộ. Phần lớn cán bộ, đảng viên chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn có 09 trường hợp Đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (Khai trừ 01, Cảnh cáo 02, Khiển trách 06)², so với cùng kỳ năm 2021 giảm 06 trường hợp.

1.3. Tình hình an ninh tôn giáo ổn định, các cơ sở thuần túy, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, có mối quan hệ gần gũi với chính quyền và nhân dân; hầu hết các hoạt động tổ chức lễ đều có lịch đăng ký hoạt động từ trước, tích cực các hoạt động từ thiện; trong công tác phòng, chống dịch đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, an ninh

¹ Trong 06 tháng, có 06 lượt đoàn Lâm thời thuộc các tổ chức NGO nước ngoài, 28 lượt người nước ngoài, Việt kiều về trên địa bàn (So với cùng kỳ năm 2021, tăng 02 lượt đoàn Lâm thời, tăng 05 người nước ngoài, 02 Việt kiều).

² Vi phạm những điều đảng viên không được làm 02; vi phạm chính sách DSKHHGD 07.

trong tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp cần tập trung giải quyết, đó là hoạt động xây dựng cơ sở mang yếu tố tín ngưỡng chưa được chính quyền cho phép; tình hình xin cấp đất để xây dựng chùa làng ở Nam Phù - Quảng Phú; tình hình xây dựng am, điện tại nhà ở dân sinh có dấu hiệu “Cải gia vi tự”. Tình hình hoạt động của tín ngưỡng đạo lạ tiềm ẩn phức tạp, trong 06 tháng đầu năm 2022, phát hiện 01 vụ việc rải truyền tờ rơi có nội dung tuyên truyền Pháp Luân Công. Công an huyện đã triển khai lực lượng xác minh đối tượng thực hiện hành vi rải truyền (*bước đầu tiếp xúc các hộ dân lân cận tại khu vực phát hiện tờ rơi chưa xác định được đối tượng nghi vấn*); trao đổi thông tin, phối hợp các cấp chính quyền ở cơ sở tuyên truyền người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Hiện trên địa bàn hiện có 15 đối tượng tham gia “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, tuy nhiên các đối tượng này không sinh sống và sinh hoạt tại địa phương.

2. Trật tự an toàn xã hội

2.1. Tội phạm về trật tự xã hội: xảy ra 14 vụ (so với cùng kỳ 2019, không tăng, giảm; so với cùng kỳ 2021, tăng 03 vụ, tăng 27.3%). Trong đó: Trộm cắp tài sản 09 vụ; Trốn khi đang bị áp giải 01 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức 01 vụ; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ và Đánh bạc 02 vụ.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo; tội phạm giết cướp, cướp giật tài sản không xảy ra; chưa phát hiện tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “băng, ổ nhóm”, “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Tuy nhiên, tình hình tội phạm có mặt diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao và có chiều hướng gia tăng (09/14 vụ, chiếm 64.3%), thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân trong bảo quản tài sản (đi ngủ không khóa cửa, xe mô tô không khóa cổ, không có người trông coi) hoặc bọn chúng thường đóng giả người hỏi đường vào nhà để thăm hỏi, lợi dụng chủ nhà không để ý, đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp. Phần lớn các đối tượng trộm cắp tài sản là người ngoài địa phương (06/09 đối tượng bị bắt, chiếm 66.7%).

2.2. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu: Tình hình trên lĩnh vực Kinh tế cơ bản ổn định, chưa phát hiện tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, băng nhóm đòi nợ thuê; tuy nhiên tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, việc cho vay tiền lãi cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp dễ gây mất ANTT; vụ việc các đối tượng thả tờ rơi lôi kéo người vay còn diễn ra. Công an huyện đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; trong 06 tháng đầu năm, phát hiện, bắt, khởi tố 01 vụ/01 bị

can có hành vi vận chuyển hàng cấm³ (so với cùng kỳ 2019 phát hiện, xử lý nhiều hơn 01 vụ; so với cùng kỳ 2021 không tăng, giảm số vụ).

2.3. Tội phạm về ma túy: chưa phát hiện có điếm, tụ điếm phức tạp về ma túy; tuy nhiên tội phạm, tệ nạn Ma túy tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi lên là việc các đối tượng thanh niên tụ tập với nhau sử dụng ma túy tại các quán Karaoke. Công an huyện đã phát hiện, xử lý VPHC 02 vụ/10 đối tượng có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép (so với cùng kỳ năm 2019 phát hiện không tăng giảm về số vụ, tăng 05 đối tượng; so với cùng kỳ năm 2021, không tăng giảm số vụ, tăng 07 đối tượng).

2.4. Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản, khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến ANTT, sinh thái môi trường, nhất là các xã ven sông Bồ và phá Tam Giang.

3. Trật tự an toàn giao thông

3.1. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 07 vụ, làm 04 người chết, 07 người bị thương (So với cùng kỳ năm 2019, tăng 01 vụ, 03 người chết, giảm 02 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 01 vụ, 01 người chết, 05 người bị thương). Trong đó: TNGT nghiêm trọng xảy ra 04 vụ, làm 04 người chết, 02 người bị thương; TNGT ít nghiêm trọng 03 vụ, làm 05 người bị thương.

3.2. Tai nạn giao thông đường thủy: không xảy ra.

Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giảm số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ 2021; trật tự đô thị, trật tự công cộng ngày càng được đi vào nề nếp, các hộ kinh doanh, buôn bán dần đã tự chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân chưa thật sự chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT, các vụ TNGT xảy ra phần lớn người điều khiển phương tiện có sử dụng nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường và điều khiển xe không chú ý quan sát...

Tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy được đảm bảo, Công an huyện thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho Hợp tác xã đường sông, người điều khiển phương tiện (đò máy) chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi vận chuyển người trên phá Tam Giang.

4. Cháy, nổ

Xảy ra 01 vụ cháy cơ sở sản xuất (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019

³ Vận chuyển 250 cây thuốc lá hiệu Hero (2.500 bao thuốc) và 249 cây thuốc lá hiệu Jet (2.490 bao thuốc)

và năm 2021). Cụ thể, vụ xảy ra ngày 24/5/2022 tại nhà kho xưởng sản xuất ép củi trấu thuộc tiểu khu công nghiệp Bắc An Gia, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1.357.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu đồng).

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và triển khai các giải pháp, biện pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương. Nổi bật, đã chỉ đạo ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả về phòng, chống, kiểm soát ma túy”... Ban chỉ đạo 138 huyện đã ban hành 18 văn bản (Chỉ thị 02, kế hoạch 06, Quyết định thành lập các tổ công tác 04, báo cáo 06)⁴; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện và Ban chỉ đạo 138 xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế, kế hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đoàn Biên phòng Phong Hải trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022.

⁴ Chỉ thị số 16-CT/UBND, ngày 23/12/2021 về tăng cường đảm bảo ANTT tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn; Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 21/2/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn; kiện toàn Ban chỉ đạo, chỉ huy thống nhất phòng, chống bạo loạn, biểu tình, gây rối ANTT; Quyết định thành lập Tổ công tác đi Hà Nội đưa công dân khiếu kiện về địa phương phục vụ đảm bảo ANTT kỳ họp bất thường của Quốc Hội khoá XV; Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2021... ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 21/3/2022; Quyết định số 957/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác về tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; ban hành nhiều công văn chỉ đạo, huy động cán bộ, công chức, viên chức phối hợp thực hiện tốt Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD...

2. Công tác phòng, chống tội phạm

2.1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch về đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước, Festival Huế 2022 và thi đua lập thành tích chào 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

- Ra 08 thông báo⁵ và tổ chức phát hơn 1.800 tờ rơi tuyên truyền, đồng thời tuyên truyền trực tiếp phòng ngừa tội phạm trộm, tội phạm cướp ngân hàng, tội phạm lừa đảo qua mạng Internet đến các ngân hàng, tiệm vàng, người lái xe ôm, taxi, các hộ neo đơn, độc thân và nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, phát động phong trào toàn dân trong tổ giác tội phạm. Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn; Trang thông tin của Công an huyện tổ chức phát hơn 62 lượt bản tin, 08 khuyến cáo liên quan đến ANTT⁶; mỗi ngày phát trên đài truyền thanh xã, thị trấn 01- 02 lượt tin về phòng ngừa tội phạm, PCCC, không buôn bán pháo nổ, hàng hoá cấm; triển khai, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, tạo nên hiệu ứng lan toả, thu hút nhiều người dân tham gia. Các trường trên địa bàn tổ chức 06 buổi tuyên truyền cho hơn 1.900 người là cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của trường⁷. Tuyên truyền, ký cam kết đối với 105 tài xế ô tô hộ gia đình làm ăn cá thể không buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

- Rà soát, lên danh sách, phân công các cá nhân, đoàn thể, hệ thống chính trị của thôn, tổ dân phố phối hợp lực lượng Công an quan tâm, theo dõi, giúp đỡ số đối tượng độc thân, già neo đơn có tài sản, ngăn ngừa xảy ra tình trạng cướp, cướp giết hộ độc thân; tổ chức biện pháp quản lý số đối tượng tâm thần ngoài xã hội, tâm thần, “ngáo đá” do sử dụng các chất ma túy⁸.

- Tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục pháp luật và cho viết cam đoan, cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động trộm cắp, cờ bạc, lô đề, ma túy, cho vay nặng lãi, vi phạm về môi trường... cho 510 đối tượng (hình sự: 441, kinh tế 08, ma túy (có biểu hiện loạn thần do sử dụng các chất ma

⁵ Thông báo tình hình trộm cắp tại đình, chùa, miếu họ; trộm cắp cơ quan, công sở; trộm cắp nhà dân; trộm cắp, cướp tiệm vàng; cướp xe ôm, taxi; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

⁶ Trong đó: 43 bản tin tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo qua mạng Internet, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; 14 bản tin liên quan đến cấp CCCD, 03 khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC đối với chợ, Trung tâm thương mại..., 08 bản tin liên quan đến hoạt động PCTP của Công an huyện.

⁷ Nội dung tuyên truyền: tình hình hoạt động của các loại tội phạm; luật phòng chống ma túy, tác hại của ma túy;

⁸ Đã ban hành Quyết định phân công cá nhân, đoàn thể giúp đỡ 169 hộ độc thân có tài sản; quản lý, giáo dục 186 đối tượng tâm thần ngoài xã hội; răn đe 09 đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng các chất ma túy.

túy): 09, môi trường: 52) tại địa bàn 11 xã, thị trấn Sịa.

- Tổ chức tuần tra mật phục khép kín địa bàn; phòng, chống trộm cắp tài sản, các hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm; các hành vi vi phạm về môi trường; kết quả đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, nổi bật đã kịp thời phát hiện bắt giữ 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đang trên đường tẩu tán tài sản⁹; 01 vụ/ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm; 02 vụ/02 đối tượng có hành vi sử dụng súng hơi trái phép. Tổ chức lực lượng bảo vệ, quản lý các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

2.2. Công tác điều tra, khám phá án

- Điều tra, khám phá 12/14 vụ, 26 đối tượng, đạt 85.7%, vượt 10.7% so với chỉ tiêu đề ra. Án truy xét kết luận 10/12 vụ¹⁰, bắt 12 đối tượng, đạt 83.3% (tăng 13.3% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 6.7 % so với cùng kỳ năm 2021).

- Tổng số án thụ lý điều tra 23 vụ/37 bị can (án cũ chuyển sang 10 vụ/12 bị can; khởi tố mới 16 vụ/ 28 bị can). Kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 14 vụ/30 bị can; Chuyển PC01 thụ lý theo thẩm quyền: 02 vụ/02 bị can (Trộm cắp tài sản); Tạm đình chỉ điều tra 01 vụ, 0 bị can, lý do: Hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 229 BL TTHS; còn lại 08 vụ/07 bị can¹¹.

- Năm tình hình, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về TTXH 28 vụ, việc/97 đối tượng¹² (Công an xã phát hiện 18 vụ, việc/77 đối tượng); ra quyết định XPVPHC 28 vụ, việc/94 đối tượng, phạt tiền 137.250.000 đồng; tịch thu tang vật, sung công quỹ nhà nước 13.695.000 đồng; phạt cảnh cáo 03 đối tượng.

2.3. Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, nhất là buôn bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng nhập lậu, không có hoá đơn, chứng từ. Xây dựng, triển khai năm tình hình, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để nhân dân biết, nâng cao nhận thức, cảnh giác, phòng ngừa. Tổ chức 05 lượt kiểm tra kiểm tra, kiểm soát

⁹ Đối tượng Nguyễn Cao Lợi, sinh năm 1972, trú tại Khu vực 1, P. Vĩnh Ninh, TP Huế có 06 tiền án về trộm cắp tài sản.

¹⁰ Trộm cắp tài sản: 07 vụ, 09 đối tượng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức: 01, vụ 01 đối tượng; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi: 01 vụ, 01 đối tượng; Trốn khi đang bị áp giải: 01 vụ, 01 đối tượng.

¹¹ Trong đó” Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 02 vụ 02 bị can; Trộm cắp tài sản: 05 vụ 04 bị can; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 01 vụ 01 bị can.

¹² Trộm cắp tài sản 07 vụ/12 đối tượng; đánh bạc 15 vụ/70 đối tượng; đánh nhau, gây rối TTCC 05 vụ/13 đối tượng; xúc phạm danh dự nhân phẩm 01 vụ/01 đối tượng.

thị trường, buôn bán dược phẩm, qua kiểm tra phát hiện 01 cơ sở buôn bán thuốc tây vi phạm, đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

- Tổ chức các đợt tuần tra thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; đã phát hiện, bắt *khởi tố 01 vụ/ 01 bị can* có hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điều nhập lậu)¹³; *phát hiện, xử lý VPHC 01 vụ/01 đối tượng* có hành vi vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc; phạt tiền 800.000 đồng, tịch thu 25 bao bột ngọt để tiêu hủy.

2.4. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 160/KH-UBND của UBND tỉnh về tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp quản lý người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng Công an huyện nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy; không để hình thành các điểm, tụ điểm tệ nạn ma túy phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công an xã đã phát hiện, xử phạt hành chính 02 vụ/10 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phạt tiền 12.000,00 đồng; phạt cảnh cáo 02 đối tượng.

2.5. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Công an tỉnh và UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường. Thực hiện đợt cao điểm và triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép, đánh bắt thủy sản hủy diệt; đồng thời tham mưu UBND huyện kiện toàn các tổ liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; phát hiện, lập biên bản VPHC 14 vụ, việc/16 đối tượng¹⁴ (Công an cấp xã phát hiện 06 vụ/07 đối tượng); phạt tiền 54.800.000 đồng; tịch thu toàn bộ các công cụ vi phạm, phạt bổ sung 101.570.000 đồng.

2.6. Công tác điều tra, xử lý tin báo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 96 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt

¹³ Vận chuyển 250 cây thuốc lá hiệu Hero (2.500 bao thuốc) và 249 cây thuốc lá hiệu Jet (2.490 bao thuốc).

¹⁴ Trong đó: Khai thác khoáng sản 10 vụ/12 đối tượng; đánh bắt thủy sản hủy diệt 04 vụ/04 đối tượng.

động tố tụng hình sự. Quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/03/2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân (được sửa đổi, bổ sung năm 2021), Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQPBTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). Công an huyện đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện chấp hành nghiêm túc các quy định trong công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiếp nhận 36 tin báo tố giác tội phạm do các tổ chức và nhân dân cung cấp (tăng 01 tin so với cùng kỳ năm 2019; tăng 06 tin so với cùng kỳ năm 2021); trong đó: tin cũ 04 tin, tin mới 32 tin. Đã giải quyết 30 tin/36 tin, đạt 83.3% (Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 14 tin; Ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 16 tin); đang giải quyết 06 tin (không có tin nào quá hạn).

Công tác bắt, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; các trường hợp bị khởi tố cho tại ngoại đã làm thủ tục cấm xuất cảnh theo đúng quy định của Bộ Công an và cấm đi khỏi nơi cư trú phục vụ điều tra, xử lý tội phạm. Trong 06 tháng đầu năm đã tiến hành bắt, giam giữ 16 đối tượng (giữ người trong trường hợp khẩn cấp 03; bắt quả người phạm tội quả tang 10; bắt tạm giam 03); cấm đi khỏi nơi cư trú: 19 đối tượng; tạm hoãn xuất cảnh: 20 đối tượng.

2.7. Công tác truy nã: Số đối tượng truy nã đầu kỳ 01 đối tượng. Số phát sinh trong kỳ: không. Số vận động, bắt được: không; hiện nay còn 01 đối tượng.

3. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

3.1. Chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, Quyết định thành lập các Tổ công tác và văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn phối hợp Công an huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 02 dự án; nhất là việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD định danh điện tử cho đối tượng trong độ tuổi cấp CCCD; triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đăng ký, quản lý cư trú; triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý tạm trú trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư¹⁵ và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD¹⁶. Tính đến ngày 15/6/2022, Công an huyện đã thu nhận: **75.603 hồ sơ/86.897 nhân khẩu** (đạt 87%); cấp định danh điện tử: 3.175 trường hợp; thu nhận hồ sơ diện sinh năm 2004, 2007: 274/467 trường hợp (đạt 60,60%); Truyền dữ liệu về Cục C06: 75.340/75.603 trường hợp đạt tỷ lệ: 99.63%; Trả thẻ CCCD: 72.204/72.334 trường hợp, đạt tỷ lệ: 99.82%.

3.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thường xuyên chỉ đạo Công an huyện kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn không để sơ hở đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội. Tổ chức rà soát, thống kê và cho ký cam kết việc chấp hành các quy định về VK-VLN-CCHT và pháo¹⁷; vận động thu hồi 01 súng tự chế, 02 gậy ba khúc, 01 côn nhị khúc, 10 cây pháo hoa lửa, 01 dàn pháo ống, 01 đầu đạn pháo 105mm, 01 quả đạn B40.

3.3. Triển khai thực hiện các quy định, công tác trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy¹⁸. Thành lập lực lượng dân phòng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, đến nay đã có 95 đội dân phòng/95 thôn, tổ dân phố được thành lập với **1.038** thành viên; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Triển khai thực hiện và hoàn thành 100% công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

¹⁵ Hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã, thị trấn thực hiện tốt việc cập nhật tin báo tố giác tội phạm hàng ngày; hướng dẫn triển khai, kết nối, xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư trong Công an huyện...

¹⁶ Triển khai thực hiện Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của ND 137 về quy định chi tiết một số điều và viện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Phối hợp trung tâm đô thị thông minh IOC Huế, các đơn vị, địa phương, giải đáp các thắc mắc của công dân về vấn đề cấp, trả thẻ CCCD kịp thời, hiệu quả; làm sạch dữ liệu dân cư và cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD...

¹⁷ 856 hộ gia đình có người đi làm ăn ngoại tỉnh, và nước ngoài; 38 đối tượng có biểu hiện nghi vấn vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo; 09 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải liên tỉnh; 75 hộ thu mua, buôn bán phế liệu, lò rèn; 253 hộ tiểu thương các chợ, hộ kinh doanh hàng tạp hóa... 1.109 cán bộ, giáo viên và 13.616 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

¹⁸ ban hành 06 Kế hoạch, 03 Công văn, 02 Quyết định và trên 10 Công văn chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn huyện, trong đó nổi bật như: Công văn triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2023;

trên địa bàn huyện theo tiến độ của Công an tỉnh. Tổ chức 03 đợt kiểm tra tại các cơ sở thuộc phân cấp quản lý về PCCC của Công an huyện (10 nhà hàng phục vụ ăn uống, 61 cơ sở giáo dục); qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, Công an huyện đã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, nhà hàng tăng cường công tác quản lý an toàn về PCCC.

3.4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tổ chức đợt cao điểm đảm bảo TTATGT; ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn theo các điện chỉ đạo của Công an tỉnh đảm bảo mỹ quan để chào mừng Festival Huế năm 2022 và các ngày Lễ của dân tộc. Chỉ đạo huy động lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, tham gia công tác đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn¹⁹. Chỉ đạo kiểm tra an toàn giao thông đường thủy tại Bến đò Vĩnh Tu – Cồn Tộc, Bến Ngự Mỹ Thạnh, kết quả: tại các bến đò không có phương tiện hoạt động.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Công an huyện phát hiện và xử lý 328 trường hợp vi phạm (ôtô 41; mô tô 287), tạm giữ 11 xe mô tô; xử phạt vi phạm hành chính 276 trường hợp (ôtô 56, mô tô 220), thu vào ngân sách nhà nước số tiền 116.987.400 đồng. Tước Giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Xử lý 03 trường hợp vi phạm an toàn giao thông bị phản ảnh qua Hue-S. Tổ chức kiểm tra 03 lượt kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy, qua kiểm tra đã yêu cầu, nhắc nhở Hợp tác xã giao thông đường thủy, người lái đò chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng ngày càng được nâng cao, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng quy định về trật tự đô thị²⁰. Tiếp nhận làm thủ tục giải quyết 1.444 hồ sơ xe các loại (ô tô 22; mô tô, xe gắn máy 1.422), trong đó: đăng ký mới 1.304; Sang tên 74; cấp lại 08; chuyển đi 31; chuyển đến 12; đổi biển 15.

3.5. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Công tác quản lý, theo dõi, giám sát, giúp đỡ người có án phạt tù ngoài xã hội và người chấp hành xong án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm²¹. Công tác bảo vệ nhà tạm giữ đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng can, phạm nhân gây rối, tự sát, ốm chết trong cơ sở

¹⁹ Tổ chức 06 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; các Nghị định về quy định xử phạt vi phạm an toàn giao thông cho các hơn 1.680 cán bộ, giáo viên và học sinh của trường và cho các em học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

²⁰ Trong 06 tháng đầu năm đã tổ chức 08 lượt kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện xử lý, nhắc nhở 12 trường hợp vi phạm.

²¹ Tổng số thi hành án tại cộng đồng: 25 bị can (Án treo 16, Cải tạo không giam giữ 03, Hoàn thi hành án 06); đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt: 03; hiện đang phối hợp quản lý, giúp đỡ 41 trường hợp tái hoà nhập cộng đồng.

giam giữ; chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại nơi giam, giữ. Trong 06 tháng đầu năm 2022, tạm giam 24 đối tượng, trong đó: tạm giữ khởi tố, chuyên tạm giam 04; hiện đang quản lý 08 can phạm nhân (tạm giam 06, phạm nhân 02). Huy động 100 lượt CBCS tham gia bảo vệ 12 phiên tòa xét xử tại TAND huyện (xét xử vụ án hình sự 11 vụ, 23 bị cáo, xét xử dân sự 01 vụ).

3.6. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, nổi bật đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTT”. Phối hợp với Công an TP. Huế, Hương Trà, Phong Điền để thống nhất duy trì hoạt động giao ban Cụm liên kết giáp ranh đảm bảo ANTT. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; trong 06 tháng đầu năm đã phối hợp xây dựng, nhân rộng được 05 mô hình (04 mô hình nhóm Zalo “Nhân dân và cán bộ xã tham gia bảo vệ ANTT”, 01 mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản về ANTT”). Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn đơn vị giai đoạn 2021- 2025, tiếp tục duy trì 30 mô hình (tập thể 19, cá nhân 11); đăng ký mới 8 mô hình (tập thể 6, cá nhân 2).

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

2. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT gắn với xây dựng thế trận an ninh trật tự, lồng ghép với các cuộc vận động lớn của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội ở địa phương, phát huy tính tự giác người dân trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, tích cực phát hiện tố giác tội phạm.

3. Tập trung trong công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh sai lệch thông tin

dân cư đảm bảo chính xác, đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy gắn với thực hiện bước 2 dự án 04 về xây dựng xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố không có tệ nạn ma túy. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa và tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung đấu tranh với loại tội phạm có tính chuyên nghiệp, gây án nghiêm trọng, số tái phạm nguy hiểm. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, tạo sự chuyên biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm.

5. Chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tư pháp các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. Tiến hành duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Cụm dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Tuyên truyền, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nội dung của chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2022.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Quảng Điền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP+CVNC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo